

ข่าวประชุมและติดตามงานของหน่วยงานสนองพระราชดำริ

ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๒๐-๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นม. และเลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.-นม. ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. มีนโยบายเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล / เทศบาลสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริกับ อพ.สธ. ในการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” โดยมีใบงาน ๙ ใบงาน เป็นเครื่องมือในการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง ๓ ฐาน และให้นักเรียนเป็นกำลังในการดำเนินงาน โดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นช่วยเป็นที่เลี้ยง และ อบต.ของพระ ที่ได้รับป้ายพระราชทาน ในปี ๒๕๕๖ ช่วยเป็นที่เลี้ยงให้กับ อบต.ที่สมัครเข้ามาสนองพระราชดำริ อีกทั้งทาง อพ.สธ. ยังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลองไผ่ เพื่อให้ อบต. ที่สมัครเข้ามาเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และยังเป็นทีศึกษาดูงานให้กับ อบต. อีกด้วย ซึ่งทาง อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนท้องถิ่นและเก็บไว้ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในการแบ่งปันผลประโยชน์เนื่องจากการใช้ทรัพยากร ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในพิธีสารนาโงยา ทาง อพ.สธ. มี website ของ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจะอยู่ในกลุ่ม G8 และสามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ได้ทาง www.rspg.or.th และทาง อพ.สธ. มีมูลนิธิ อพ.สธ. โดยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ซึ่งเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ อพ.สธ. ซึ่งปัจจุบันได้ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนม่วงเทรัตน และมีโครงการรวมใจรักดีปลูกหมะเสกข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และยังได้จัดงานประชุมสัปดาห์นานาชาติ ๒๐๑๓ (WTC 2013) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังสรุปภาพรวมการจัดงานประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

